

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

----

*- Kính thưa các đồng chí đại diện cho UBMTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ; các đoàn thể của huyện Đông Hưng và 19 xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 6 HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026.*

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí có mặt trong buổi gặp mặt quan trọng này và xin gửi tới tất cả cử tri đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Thái Bình lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng.

*Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa hội nghị !*

Trước tiên, tôi xin được tự giới thiệu về bản thân:

Tôi tên là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1985, nơi ở hiện nay tại thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Là người con sinh ra trên mảnh đất Đông Hưng, xuất thân từ nông dân, bản thân và gia đình luôn gắn bó sâu sắc với quê hương Đông Hưng anh hùng. Lớn lên được học tập, đào tạo, ra trường được tuyển dụng và trở thành giáo viên Trường THPT Bắc Đông Quan, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hiện là Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Bắc Đông Quan.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm 19 xã, thị trấn của huyện Đông Hưng - Vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động sáng tạo và đã đạt được rất nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, được ứng cử HĐND tỉnh ở miền đất này là một niềm vinh dự tự hào của bản thân.

Là một người được đào tạo trong lĩnh vực sư phạm, là một cán bộ đoàn - một giáo viên trẻ nên trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu, rèn luyện, tu dưỡng trên mọi lĩnh vực. Luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tìm ra phương pháp giáo dục tốt nhất, xây dựng được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để giáo dục toàn diện học sinh nên được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, liên tục nhiều năm được công nhận là giáo viên giỏi

cấp tỉnh, là chiến sỹ thi đua và nhiều danh hiệu khác. Bản thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của địa phương. Luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, được bạn bè, đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và các em học sinh tin tưởng, quý mến.

Là người giáo viên, người cán bộ Đoàn, tôi luôn tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp trồng người, với phong trào Đoàn và thế hệ trẻ. Từ khi ra trường đến nay, tôi luôn trăn trở làm thế nào để chất lượng các phong trào giáo dục và các hoạt động của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả, làm sao để giáo dục tỉnh nhà, huyện nhà ngày càng phát triển, chất lượng dạy và học được nâng lên thực chất; hiệu quả các hoạt động đoàn, đội, nhất là chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với gia đình và xã hội.

***Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa hội nghị !***

Tôi luôn ý thức rõ, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Do vậy, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh thì đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện những điều tâm huyết của bản thân để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, huyện nhà.

Qua nghiên cứu và nắm bắt tình hình của địa phương, tôi nhận thấy: Nhiệm kỳ 5 năm tới của HĐND tỉnh sẽ gắn với một thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của quê hương. Đó là thời kỳ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng CNH - HĐH, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời cũng là nhiệm kỳ có nhiều đổi mới quan trọng trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục để chúng ta có thể chủ động nắm bắt và chủ động tham gia hiệu quả vào sự phát triển của đất nước, của thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó, giáo dục đào tạo, xây dựng con người mới, giáo dục toàn diện thế hệ trẻ sẽ đạt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới.

Trong ngành giáo dục của địa phương thì những vấn đề đặt ra đó việc đổi mới giáo dục, trọng tâm là thay sách giáo khoa, lựa chọn bộ sách nào cho phù hợp với đặc thù của vùng đất Thái Bình cũng là trách nhiệm của HĐND tỉnh, hay làm sao để sách tham khảo không còn là nỗi lo, là gánh nặng kinh tế với mỗi gia đình học sinh, hay việc lạm thu trong các trường học cũng đang là vấn đề đáng lo ngại mà nhiều người vẫn cho là nhạy cảm. Hay vấn đề hiệu quả trong các giải pháp chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định. Làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả trong giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cũng là vấn đề chúng ta sẽ phải có những giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường, để học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản nhất và để giáo dục đạo đức đi vào thực chất, hiệu quả. Làm sao để các hoạt động đoàn, đội đi vào chiều sâu và hỗ trợ tích cực cho hoạt động giáo dục. Đây là những vấn đề mà HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND tỉnh cần có giải pháp cụ thể để thực hiện.

***Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa hội nghị !***

Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, nếu được các quý vị đại biểu và cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, để kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc phát sinh, những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, lo lắng và mong muốn được giải quyết. Luôn cầu thị lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chủ trương, chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua việc tham gia bàn bạc, quyết định các vấn đề quan trọng nhất của địa phương và qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Đặc biệt, với tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong các hoạt động đoàn, đội và trong các hoạt động xã hội, tôi sẽ tham mưu, tích cực đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện để HĐND tỉnh và các cơ quan hành chính có những quyết sách đúng đắn nhất trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm lo đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nhất là vùng nông thôn và giáo dục mầm non. Có giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để giáo dục địa phương

có thể đón đầu những xu thế tiên bộ, nhất là những thay đổi mạnh mẽ do tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và do sự phát triển như vũ bão của công nghệ đang đặt ra cấp thiết. Có giải pháp tham mưu, đề xuất để khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh và thế hệ trẻ

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, để góp phần vào xây dựng bộ máy chính quyền địa phương thực sự của dân, do dân, vì dân.

- Chú trọng nghiên cứu, nắm bắt để có những đóng góp vào các quyết định của HĐND tỉnh để có những chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn một cách hiệu quả, bền vững gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao và tiến tới là nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng đến việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải và công tác bảo vệ môi trường. củng cố tuyến y tế cơ sở để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Quan tâm đến việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

***Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa hội nghị***

Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hành động và cũng là những điều tôi tâm huyết, ấp ủ và mong muốn được thực hiện để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội huyện nhà, tỉnh nhà.

Xin chân thành cảm ơn Thường trực UBMTTQ tỉnh, cảm ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Đông Hưng, các xã, thị trấn đã tạo điều kiện tổ chức buổi gặp mặt này.

Tôi xin được bày tỏ lòng quý trọng và mong muốn cử tri đơn vị bầu cử số 6 sẽ tin tưởng và ủng hộ tôi và xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc!

Tôi xin chân thành cảm ơn !

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Nguyễn Thị Nhung**